



## คณะศึกษาศาสตร์

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตรงค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KPI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KPI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
หลักสูตรถูกปิด	1. บางหลักสูตรไม่มีการติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตรายบุคคลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตไม่สอดคล้องกัน 3. นิสิตขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และนิสิตบางคนไม่ประสงค์เรียนต่อ แต่ไม่ดำเนินการลาออก	1. ประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตจัดทำแผนกำกับติดตามความก้าวหน้าของนิสิต 2. ประธานหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะผ่านหัวหน้าภาควิชาเพื่อให้ออกข้อเสนอแนะทุก ๆ 3 เดือน	ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปีสุดท้ายที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิต	ร้อยละ 50 (79 คน)	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่จบการศึกษาจำนวน 9 คน จากจำนวนทั้งหมด 158 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8)	ไม่บรรลุ	นิสิตขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และนิสิตบางคนไม่ประสงค์เรียนต่อ แต่ไม่ดำเนินการลาออก	ดำเนินการกำกับติดตามความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต	กระตุ้นให้นิสิตจัดทำปริญญา นิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 3. ประธานหลักสูตร	
จำนวนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย	1. การเขียนบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ยังมีคุณภาพน้อย 2. บทความวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติถูกปฏิเสธ	1. จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 2. ประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการใช้ภาษาส่วนที่เหมาะสม	จำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	จำนวน 3 บทความขึ้นไป	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (มีอาจารย์ขอทุนวิจัยต่างประเทศจำนวน 8 คน)	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ	ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติทุกรูปแบบ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และพัฒนาการใช้ส่วนภาษาอังกฤษให้เหมาะสม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตรงค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KPI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KPI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ทรัพย์สินสูญหาย	1. คณะมีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยใหม่ ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมจากมิชชันนารี เนื่องจากสามารถนำไปขายต่อในท้องตลาดได้ง่าย 2. บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคารเรียนของคณะ เนื่องคณะทำการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จึงมีนิสิตที่แต่งกายชุดนิสิตและชุดไปรเวทปะปนกัน จึงอาจมีบุคคลภายนอกเข้ามาปะปนกับนิสิต 3. คณะศึกษาศาสตร์มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1. ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ควบคุมดูแลบุคคลที่เข้าออกอาคารของคณะศึกษาศาสตร์ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์มีส่วนร่วมช่วยดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร	จำนวนกิจกรรมการป้องกันทรัพย์สินภายในคณะศึกษาศาสตร์สูญหาย	จำนวน 1 กิจกรรม/ปี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่บรรลุ	-	เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดโดยรอบคณะ และปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด	1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมบริเวณอาคาร 2. ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดที่ชำรุด 3. ขอความร่วมมือบุคลากรในการช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในอาคาร	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์  
ในที่ประชุม ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบวาระพิจารณาที่ 4.1.5

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 25 เม.ย. 2562